



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม, ข้อบังคับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนที่ได้ประกาศไว้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผศ.เชาวน์วิศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา/วันสำคัญทางศาสนา/วัฒนธรรมท้องถิ่น	- ดำเนินโครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - ดำเนินโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ - ดำเนินโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - ดำเนินโครงการพุทธภูมิ กิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม (ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ทิวปิ่นโต) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๒. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี คัดเลือกครูดีเด่นทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๓. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๔. จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๕. มีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ